



1874

80

1874

phạm quyền sở hữu trí tuệ, về đo lường, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng theo luật pháp hiện hành để bảo vệ sức khỏe, quyền và lợi ích của người tiêu dùng.

Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực quản lý của Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng, Chi cục quản lý thị trường. Kiện toàn và đổi mới hoạt động của Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng.

3. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về sở hữu công nghiệp, đo lường và quản lý về chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Chủ động đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá, áp dụng các biện pháp bảo vệ sản phẩm, hàng hoá, phối hợp với cơ quan chức năng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, không xâm phạm quyền của các chủ thể khác đã được Nhà nước bảo hộ.

4. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, thành lập Đoàn thanh tra và xây dựng kế hoạch trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2004 tiến hành thanh tra diện rộng chuyên đề đo lường, chất lượng hàng đóng gói sẵn định lượng theo khối lượng hoặc thể tích và tình hình thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở các cơ sở sản xuất và kinh doanh trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Yêu cầu Chi cục quản lý thị trường thuộc Sở Thương mại Du lịch, Phòng cảnh sát kinh tế thuộc Công an tỉnh cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp và tạo điều kiện để Đoàn thanh tra chuyên đề do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hoàn thành nhiệm vụ.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất-kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh thực hiện Chi thị này./. *kin*

Nơi nhận:

- Bộ KH&CN;
- Ban TVTU (thay b/c);
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Một số doanh nghiệp liên quan;
- Lưu VP.

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH



Bùi Thanh Quyên

Tuy vậy, hiện nay tình hình quản lý sở hữu công nghiệp, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều bất cập. Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực sở hữu công nghiệp, đo lường và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá cần được tiếp tục kiện toàn và đổi mới. Sự phối hợp giữa các sở, ngành cần được tăng cường. Việc kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm về sở hữu công nghiệp, đo lường và các quy định về quản lý chất lượng thực hiện chưa nhiều và chưa kiên quyết. Nhiều tổ chức, cá nhân chưa thực sự quan tâm đến việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Các hành vi vi phạm pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp, về đo lường và quản lý chất lượng hàng hoá còn phổ biến. Nạn sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đo lường thiếu chính xác và nhiều hành vi gian lận thương mại khác có chiều hướng gia tăng, gây thiệt hại về vật chất và tinh thần đối với người tiêu dùng.

Căn cứ vào Chỉ thị số 18/2004/CT-BKH-CN ngày 14/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc "*Tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trong nước và xuất nhập khẩu*" UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc một số công việc sau:

1. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ngành có liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường phổ biến pháp luật, tuyên truyền về vai trò của công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ, nhất là quyền sở hữu công nghiệp, tăng cường quản lý đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Tăng cường hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện việc công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá, công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn chất lượng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; hướng dẫn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (bao gồm sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, tên gọi xuất xứ hàng hoá), thực hiện đo lường chính xác.... Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các đề án "*Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế*" và đề án "*Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp*". Tăng cường cơ sở vật chất cho công tác quản lý đo lường; thường xuyên tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ, kiến thức về pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, quản lý đo lường và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho cán bộ, công chức các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố.

2. Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thương Mại và Du lịch, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành khác có liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức hoạt động trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, quản lý thị trường. Phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi

Số: 19 /2004/CT-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 8 năm 2004

**CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
V/v tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ
và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá sản xuất
và lưu thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương**

Trong những năm vừa qua, hoạt động quản lý Nhà nước về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, nhất là sở hữu công nghiệp, đã từng bước được đẩy mạnh. Bộ máy quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp được kiện toàn. Các sở, ngành đã phối hợp chặt chẽ trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, hướng dẫn thực hiện xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh. Nhận thức về sở hữu công nghiệp của các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh bước đầu đã có chuyển biến tích cực. Một số doanh nghiệp đã quan tâm đến việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có trên 200 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, trong đó 112 nhãn hiệu hàng hoá, 14 kiểu dáng công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.

Hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá từng bước được đổi mới. Chức năng quản lý chuyên ngành đã được phân định, hạn chế được việc bỏ sót hoặc chồng chéo trong quản lý chất lượng. Việc phối hợp giữa các sở, ngành trong quản lý chất lượng đã được đẩy mạnh. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá được đổi mới phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Nhiều tổ chức và cá nhân đã thực hiện tốt việc tự công bố tiêu chuẩn chất lượng, công bố phù hợp tiêu chuẩn, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế, tham gia giải thưởng Chất lượng Việt Nam, giải thưởng Sao Vàng đất Việt, đổi mới công nghệ, thiết bị và năng lực quản lý nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ.

Công tác quản lý đo lường đã được quan tâm; trang thiết bị chuẩn, kiểm định, thử nghiệm phục vụ cho công tác quản lý đo lường bước đầu được hiện đại hoá với độ chính xác cao. Hoạt động quản lý đo lường hướng mạnh vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, ổn định thị trường, đảm bảo quyền lợi chính đáng của cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.